



■ ■ “โศกษา ดำรงปิยวุฒิ” บอสใหญ่ บมจ.กัณฑ์เอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ตอกย้ำความเชื่อมั่น พื้นฐานธุรกิจยังแข็งแกร่งรายได้และกำไรเติบโตได้แบบยาวๆอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีงานใหม่ที่ทยอยเข้าไม่ขาดสายแถมล่าสุดยังมีโครงการโซลาร์ฟาร์มในต่างประเทศ กำลังการผลิตรวม 50-100 เมกะวัตต์ ให้ได้ลุ้นใน Q4 นี้...บอสใหญ่ตอกย้ำขนาดนี้ ขอให้ผู้ที่ถือหุ้นสบายใจหายห่วง ■ ■ ขอต้อนรับ...หุ้น IPO น้องใหม่ธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคาร และสิ่งปลูกสร้างประเภทต่างๆที่น่าจับตามอง อย่างบริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง หรือ WGE นำทีมโดยผู้บริหารไฟแรงอย่าง “เกรียงศักดิ์ บัวนุ้ม” จอร์เจียและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯเร็วๆ นี้ ความน่าสนใจของ WGE ที่เป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่มีความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนได้ดี



โศกษา ดำรงปิยวุฒิ



เกรียงศักดิ์ บัวนุ้ม

มีแหล่งที่มาของรายได้จากทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น คอนโดมิเนียมแนวสูง และแนวราบ โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน กลุ่มลูกค้ากระจายทั่วประเทศ ...เห็นแบบนี้แล้ว ก็กระตุ้นต่อมความสนใจกันแล้วจ้า ■ ■ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงาน SET in the City 2020 : Next Normal “...เมื่อเรื่องลงทุน ใกล้คุณยิ่งกว่าเดิม” ในรูปแบบ Virtual Conference เพื่อให้ข้อมูลสร้างความมั่นใจถึงความแข็งแกร่งและความสามารถในการปรับตัวของบจ. ไทย เสริมภูมิคุ้มกันแก่ผู้ลงทุนให้ปรับตัวและรับมือสถานการณ์วิกฤติ มีข้อมูลและเครื่องมือเพื่อใช้วางแผนการเงินการลงทุน

ได้อย่างเหมาะสมโดยสามารถรับชมได้ ในวันที่ 26-27 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.30 น. พร้อมกันทั่วประเทศ ทาง www.set.or.th/setinthecity และ Facebook : SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย..SET in the City 2020 : Next Normal จะช่วยเตรียมความพร้อม และนำคุณก้าวสู่การลงทุนแห่งอนาคตเมื่อดิจิทัลทำให้การลงทุนเป็นเรื่องใกล้ตัวยิ่งขึ้น กับ 4 หัวข้อสัมมนาพิเศษ โดยผู้บริหารและกูรูด้านการเงินการลงทุนชั้นนำร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมอง ได้แก่ “เปิดกลยุทธ์นอกตำรา...ฝ่าวิกฤติ”, “หาหุ้นเติบโต ฝ่า COVID”, “สร้าง Money ให้ Growth กับโค้ชการเงินหนุ่ม Money Coach” และ “แนวคิดเพื่อการวางแผนการเงินและการลงทุนยุคใหม่ ภายใต้ New Norm” กับ 3 กูรูด้านการลงทุนที่จะมาปรับ Mindset คุณให้ก้าวต่อไปในโลกการเงินอย่างมั่นใจ ■ ■

เยาวลักษณ์ สมจิตรสกุล